

เตรียมตัวกับสิ่งที่จะสูญหายไปเร็ว ๆ นี้

โดย Min Sen trends 26 ธันวาคม 2563

สิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันจะหายไปในเวลาอันสั้นข้างหน้า ซึ่ง Samantha Menzie ได้ประเมินไว้ว่าในช่วง 20 ปี แต่ผู้เขียนเชื่อว่าหลายสิ่งจะหายไปก่อนหน้านี้ คล้าย ๆ กับเครื่องพิมพ์ดีด หนังสือโทรศัพท์หน้าเหลืองที่เคยได้หายไป แล้ว โดยสิ่งที่กำลังจะหายไป ได้แก่

กุญแจ ไม่ว่าจะเป็นกุญแจบ้านหรือรถยนต์ บางคนอาจจะมองว่าไม่หายไป แต่เปลี่ยนรูปแบบเป็น smart touch, facial detection, fingerprint แต่ที่แน่ ๆ คือ กุญแจที่เป็นดอกจะลดน้อยถอยลง ช่างทำกุญแจปัจจุบันก็หาได้ยากเต็มที และเราก็จะไม่ลืมกุญแจกันอีก

Passwords ก็คงคล้าย ๆ กุญแจ เพราะเราจะใช้ลายนิ้วมือตา และหน้าในการเข้าถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้มากขึ้น หรือแม้แต่การตรวจจับทางชีวภาพ กลุ่ม biometric recognition คนขับรถ หมายถึงรถที่ต้องใช้คนขับ จะค่อย ๆ หายไป แม้ว่าจะมีการมองว่าอันตราย และการจัดการจะพร้อมไหม แต่ค่ายรถยนต์ดัง เช่น Ford, Volvo, Tesla, BMW ก็เตรียมออกรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้เองในต้นปีหน้าแล้ว ซึ่งคงต้องใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะไม่มีคนขับรถเลยบนท้องถนน

จรรยาที่ติดขัด เมื่อรถยนต์มีการขับเคลื่อนได้เอง เพราะรถยนต์จะขับเคลื่อนเองต่อไปอย่างสม่ำเสมอ ก็จะช่วยลด

การจราจรที่ติดขัด และการลุดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการจราจรที่ติดขัด รวมไปถึงมีเตอร์จอดรถที่จะหายไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีการจดจำป้ายทะเบียนรถ และระบบการเงินอัตโนมัติที่จะคิดเงินผ่านระบบบัตรเครดิต และเงินสด จะเป็นสิ่งที่หายไป แต่ระบบยังคงทำงานเหมือนเดิม นั่นคือ การเงินจะถูกชำระผ่าน นาฬิกา fitbit, smartphone ร้านค้าบางร้านปฏิเสธการรับเงินสด โดยเฉพาะในวิกฤติ COVID-19 ยิ่งเป็นการเร่งกลไกนี้ให้เร็วยิ่งขึ้น และสิ่งที่จะตามมา คือ กระเป๋าเงิน ก็จะหายไป หรือเปลี่ยนรูปแบบและวัตถุประสงค์

Remote Controls อุปกรณ์ควบคุม เช่น ที่เปลี่ยนช่องโทรทัศน์ จะถูกแทนที่ด้วย app ของโทรศัพท์ รวมถึง อุปกรณ์ควบคุมไฟและระบบปรับอากาศ จะถูกอุปกรณ์พวก Smart Devices control เข้ามาทำงานแทน เช่น Siri, Alexa, Google Home Max, Sonos One ฯ รวมไปถึง smart plugs ที่ช่วยให้อุปกรณ์ที่ติดอยู่กับสวิทช์นั้น ถูกสั่งงานได้แม้แต่อยู่นอกบ้าน กระจกพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งทำท่าจะหายไปช่วงก่อน COVID-19 แต่จากการระบาดครั้งนี้ ทำให้ปริมาณการใช้พลาสติกเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่จะค่อย ๆ ลดถอยลง และเปลี่ยนรูปแบบเป็นพลาสติกชีวภาพ ที่สามารถย่อยสลายได้เร็วขึ้น รวมถึงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่จะเปลี่ยนไปให้เหมาะสม และมีความสามารถใช้ได้หลายครั้ง และการกำจัดได้ง่ายขึ้นโดยไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ปลั๊กไฟ และสายชาร์จ เนื่องจากระบบการชาร์จไฟฟ้าเข้า

เครื่องไฟฟ้าจะเปลี่ยนไปเป็นระบบที่ไร้สายมากขึ้น และจะกลายเป็นมาตรฐานของเครื่องไฟฟ้าต่อไป

Hard Drives อุปกรณ์ที่ช่วยเก็บความจำในคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีอยู่ตามเครื่องต่าง ๆ และในบ้านนั้นจะหายไป แต่ในธุรกิจยังคงมีอยู่และมีขนาดเก็บที่ใหญ่ขึ้นด้วย เพราะเราจะฝากไว้กับ cloud เนื่องจากต้นทุนที่ถูกกว่าสำหรับรายบุคคล และการเข้าถึงที่ค่อนข้างง่ายและรวดเร็ว รวมถึงไม่จำเป็นจะต้อง upgrade แถมยังความจุไม่จำกัดอีกด้วย

เครื่องคิดเลข กล้องถ่ายรูป ซึ่งปัจจุบันความนิยมหายไปค่อนข้างมาก และถูกนำมาใช้ร่วมกับโทรศัพท์ ห้างสรรพสินค้า และห้างสำหรับชุมชน มีแนวโน้มจะหายไป เนื่องจากการแข่งขันของระบบการสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์รวมถึงการที่มีการระบาดของ COVID-19 เป็นการเร่งให้คนคุ้นเคยกับการสั่งซื้อในรูปแบบนี้ และเมื่อคุ้นชินแล้ว ก็จะนิยมชมชอบต่อไป

สำนักงานที่เป็นพื้นที่ จะมีแนวโน้มลดน้อยลง ด้วยการให้พนักงานทำงานที่บ้านได้ ทั้งนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งพนักงานและบริษัทลงได้ค่อนข้างมาก แต่การเตรียมระบบเพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างต่อเนื่องกำลังจะเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการพิจารณาต่อไป

การใช้กระดาษ จะลดลงอย่างมาก ทั้งในรูปแบบใบเสร็จ ใบสั่งซื้อ ซึ่งจะเป็นรูปแบบ electronic มากยิ่งขึ้น

นี่เป็นเพียงบางส่วนของกรมองไปในอนาคตที่อาจทำให้หลายคนวิตก แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ต้องปรับตัวเพื่อเข้ากับสิ่งเหล่านั้นให้ได้ เพื่อความอยู่รอด แม้แต่ระบบอัตโนมัติที่จะเข้ามาแทนที่แรงงานในระบบอุตสาหกรรม รวมถึงงานบริการ ซึ่งมีภาคีในจีนที่มีการใช้หุ่นยนต์มาช่วยในการส่งสินค้า การส่งสินค้า รวมถึงการผลิตอาหารบ้างแล้วด้วย